



ข่าวประชาสัมพันธ์

19 สิงหาคม 2559

มุมมองธุรกิจพลังงาน สตีฟ กรีน ประธานกรรมการบริหาร เชฟรอนเอเชียแปซิฟิก
มุ่งมั่นเดินหน้าธุรกิจในภูมิภาคและในไทย ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันตกต่ำต่อเนื่อง



ในระหว่างการเดินทางมายังสำนักงานเซฟรอนในประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ นายสตีฟ กรีน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซฟรอนเอเชียแปซิฟิกสำรวจและผลิต จำกัด เผยถึงมุมมองและวิสัยทัศน์ในธุรกิจพลังงาน และประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจนี้ กว่า 37 ปี ที่ผ่านมามี

“ผมเริ่มทำงานในธุรกิจนี้เมื่อปี 2523 ตลอดการทำงานที่ผ่านมา ผมเคยผ่านช่วงที่ราคาน้ำมันลดลงกว่า 50% ภายในรอบ 6 เดือน มาเป็นครั้งที่ 5 แล้ว คนที่ทำงานในธุรกิจนี้ต่างเคยประสบวิกฤักราคาเช่นนี้ และเราก็ผ่านพ้นช่วงเวลาเช่นนี้ไปได้ด้วยดีทุกครั้ง” นายสตีฟ กรีน กล่าว

นายสตีฟ กรีน เคยดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ ของเซฟรอนคอร์ปอเรชั่น ก่อนจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหารของเซฟรอนเอเชียแปซิฟิกสำรวจและผลิตเมื่อเดือนเมษายน 2559 นี้ ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับเซฟรอน เขาทำงานกับยูโนแคล และเมื่อยูโนแคลควบรวมกิจการกับเซฟรอน นายสตีฟจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เซฟรอนเอเชียเข้าที่ ซึ่งตอนนั้นเขาทำหน้าที่ดูแลธุรกิจในเมืองมาร์ ไทย เวียดนาม บังคลาเทศ กัมพูชา และจีน โดยอยู่ที่สำนักงานในประเทศไทย

เมื่อพูดถึงการทำงานในอุตสาหกรรมพลังงาน นายสตีฟกล่าวว่า “ผมโชคดีที่ได้ทำงานในอุตสาหกรรมพลังงานมาตลอด ผมว่าอุตสาหกรรมนี้มีความน่าสนใจและตื่นเต้นมากที่สุด ผมมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับบุคลากรและรัฐบาลทั่วโลก เพื่อนำเอาความเชี่ยวชาญของเซฟรอนเข้าไปช่วยตอบโต้ความต้องการและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ”

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

นายสตีฟ กรีน ได้ให้มุมมองถึงธุรกิจในช่วงน้ำมันขาลงไว้อย่างน่าสนใจว่า “การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นธุรกิจที่ต้องมองในระยะยาว เราต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอด นี้ไม่ใช่ธุรกิจที่ใครคิดจะเข้ามาระยะสั้นๆ แล้วจะประสบความสำเร็จได้

“ไม่ว่าราคาน้ำมันจะสูงหรือต่ำ เรายังต้องดำเนินงานต่อไป ผมคิดว่าหัวใจสำคัญของบริษัทในธุรกิจนี้ที่จะประสบความสำเร็จได้คือต้องบริหารงานอย่างมีความรับผิดชอบให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดได้ และต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวัฏจักรราคาพลังงานที่มีขึ้นและมีลง”

เขาเสริมว่า “ตลอด 37 ปีที่ผมทำงานมาในอุตสาหกรรมนี้ ผมผ่านช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันสูงและเวลาที่ราคาน้ำมันต่ำมามากมาย แต่ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จจะต้องมีความสามารถในการแข่งขัน จะต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง และต้องบริหารจัดการธุรกิจในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพได้”

แม้สถานการณ์ราคาจะมีความผันผวน นายสตีฟกล่าวว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญกับทั้งกับเซฟรอนเองและบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจนี้ โดยในปี 2559 นี้ เซฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุนวางแผนที่จะลงทุนรวมกว่า 1 แสนล้านบาท กับโครงการต่างๆ ในอ่าวไทย นอกจากนั้น ทุกปีจะต้องมีการขุดเจาะเพิ่มต่อเนื่องราว 300-400 หลุม เพื่อรักษาระดับการผลิต โดยก๊าซธรรมชาติที่เซฟรอนผลิตได้ในประเทศไทยคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศ และคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม

“เซฟรอนทำงานเพื่อจัดหาพลังงานเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะประเทศไทยหรือประเทศไหนๆ ต่างไม่มีใครต้องการพลังงานที่ปีนี้ผลิตได้มาก ปีหน้าผลิตได้น้อย เพราะประเทศจะไม่สามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนได้ หากขาดการจัดหาพลังงานที่ต่อเนื่อง” นายสติฟกล่าว

เซฟรอนในประเทศไทย

ด้านมุมมองธุรกิจ นายสติฟให้ความเห็นว่า “เซฟรอนมุ่งมั่นเป็นพันธมิตรที่ดีกับทุกรัฐบาลที่เราทำงานด้วย และเป้าหมายของเราก็คือการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่เชื่อถือได้ และมีอิสระในการปฏิบัติการ จึงไม่เกี่ยวกับในขณะนั้นรัฐบาลไหนเป็นผู้ดำเนินการ และนี่ถือเป็นกลยุทธ์หลักที่ทำให้เราสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ”

เซฟรอนได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า 53 ปี ในการจัดหาพลังงานให้กับประเทศด้วยความปลอดภัย เชื่อถือได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพลังงานในประเทศ ปัจจุบัน เซฟรอนประเทศไทยมีพนักงานราว 1,600 คน และกว่า 94% เป็นคนไทย รวมถึงมีพนักงานผู้รับเหมากว่า 1,300 คน

นายสติฟ กรีน ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการลดจำนวนพนักงานและข่าวลือเกี่ยวกับกาถอนการลงทุนในไทยว่า “เมื่อราคาน้ำมันต่ำลงอย่างต่อเนื่องอย่างที่เรเห็นกันในช่วงที่ผ่านมา บริษัทในอุตสาหกรรมนี้อย่างเซฟรอนเองต่างจำเป็นต้องหันกลับมามองว่างานแบบไหนที่เรายังคงจะดำเนินต่อไป ในขณะที่งานที่ต้องทำมีน้อยลง เราจึงจำเป็นต้องพิจารณาการจ้างงาน ความจำเป็นของงานที่ต้องการ และจำนวนพนักงานที่เหมาะสมที่จะดำเนินงาน และปรับทุกอย่างให้สมดุลกัน

“ส่วนโครงการหลักที่เราดำเนินอยู่ในอ่าวไทยนั้น ผมขอยืนยันว่าเราตั้งใจจะเก็บไว้ในพอร์ตการลงทุนหลักของเราทั้งหมด เราไม่ได้จะถอนการลงทุนจากประเทศไทยแน่นอน”

ด้านการลงทุนในแหล่งยาดานาของเซฟรอนในเมียนมาร์ นายสติฟ กรีน กล่าวว่า “เซฟรอนเองก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาว่ามีผู้ที่แสดงความสนใจหรือไม่ ปัจจุบันบริษัท เน้นให้ความสำคัญกับโครงการที่บริษัท เป็นผู้ดำเนินงาน โดยบริษัท ยินดีที่จะเก็บโครงการ ยาดานาไว้ หากไม่มีข้อเสนอที่เหมาะสมและน่าสนใจสำหรับเรา”

เมื่อพูดถึงสัมปทานที่กำลังจะหมดอายุ นายสติฟกล่าวว่า “เราหวังว่าเราจะได้เป็นพันธมิตรที่ดีกับประเทศไทยต่อเนื่องต่อไป บริษัท ได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราต้องการดำเนินงานต่อในประเทศไทย แต่เราไม่ใช่คนที่จะบอกได้ว่าเงื่อนไขหรือข้อกำหนดจะเป็นอย่างไร “บทบาทอย่างหนึ่งของรัฐบาลคือการสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดึงดูดนักลงทุนจากอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อผลิตก๊าซธรรมชาติมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จุดนี้เซฟรอนสามารถช่วยแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราได้ แต่ท้ายที่สุด รัฐบาลจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจ เซฟรอนเองเชื่อมั่นว่าเราสามารถดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จไม่ว่าแนวทางจะเป็นอย่างไร ส่วนรัฐบาลจะต้องตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศ”

นายสติฟ กรีน กล่าวถึงความสำคัญของอาเซียน รวมถึงประเทศไทยและเมียนมาร์ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่สำคัญของธุรกิจของเซฟรอน ตลอดมาและต่อไปในอนาคต ว่า “เมื่อเซฟรอนพิจารณาธุรกิจทั่วโลก เราพบว่าโอกาสในการเติบโตในของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ยังมีอีกมาก”

และเขาทั้งท้ายเกี่ยวกับการเดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้ไว้ว่า “ผมเดินทางบ่อย แต่ผมรักประเทศไทย ผมเคยอยู่ที่นี้มาประมาณสี่ปีครึ่ง และลูกชายของผมสองคนก็จบจากโรงเรียนมัธยมในประเทศไทย”

.....

บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นผู้ดำเนินการผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย โดยสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้จากอ่าวไทยอย่างปลอดภัยและนำเชื้อถือได้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ปัจจุบัน ก๊าซธรรมชาติที่เซฟรอนผลิตได้ในประเทศส่วนใหญ่นำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม นอกจากนั้น การดำเนินงานของเซฟรอนยังช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ รวมไปถึงช่วยให้เกิดการจ้างงาน โดยพนักงานกว่า 94% เป็นคนไทย